

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สรุปคำเทศนาของ อาจารย์ทัศนีย์ จินาพร
(หัวหน้ากิจการช่วงชั้นที่ 3-4)

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551 เวลา 08.00 - 08.50 น.

ณ ห้องประชุม อาคารนิลสันเฮสท์

หัวข้อ : วิกฤต

พระวจนะ : สดุดี 130:1-2 “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่ลึก ข้าแต่องค์พระผู้
เป็นเจ้า ขอทรงฟังเสียงของข้าพระองค์ ขอทรงเงี่ยพระโสต ฟังเสียงคำวิงวอนของข้าพระองค์ ”

เนื้อหา : ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง เวลาหรือเหตุการณ์ขึ้น
อันตราย ที่อยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปในทางดีหรือทางร้ายก็ได้ เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยในขณะนี้ ในหนังสือพิมพ์ที่นักเรียนได้อ่านในแต่ละวัน ข่าวที่น่าสยดสยอง การฆ่าตัวตาย
ปัญหาการใช้ความรุนแรง แม้เราจะพยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วย
ยกตัวอย่างส่วนร้ายของวิกฤต...

- 1.วิกฤตทางการเมือง ... มีการชุมนุมประท้วง นักการเมืองถูกมองว่าเป็นนักเลือกตั้งนิยม น้อ โกง ขาด
คุณธรรม ไม่มีจิตสำนึก ไม่ซื่อสัตย์ ไม่รับผิดชอบ มีผลประโยชน์ส่วนตัว
- 2.วิกฤตเศรษฐกิจ ...ราคาน้ำมันสูง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ถูกใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของคน
โลก ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น
- 3.วิกฤตทางวัฒนธรรม ...วิถีไทย ภูมิปัญญาไทย ถูกทำลายด้วยวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะวัฒนธรรม
เกาหลี
- 4.วิกฤตทางสังคม ... ความสัมพันธ์ทางครอบครัวต่างคนต่างอยู่ เด็กไทยไม่ค่อยนิยมไปเที่ยวกับพ่อแม่
จิตสำนึกสาธารณะเสื่อมถอย วัยรุ่นไร้ทางออก หันไปใช้ชีวิตสมัยใหม่ตามห้างสรรพสินค้า พนันบอล
ติคเกมส์

นอกจากนี้ยังมีวิกฤตอื่นๆอีกมากมายในสังคม เช่น ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ เช่น
แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลร้ายของวิกฤตทั้งสิ้น เราจะพิจารณาส่วนดีของวิกฤตบ้าง

- 1.วิกฤตทำให้ปัญหาถูกเปิดเผย ...สิ่งที่ถูกปกปิดไว้ เมื่อเกิดวิกฤต ทำให้มีการสำรวจวิเคราะห์และค้นหา
และค้นหาความจริงอย่างจริงจัง
- 2.วิกฤตทำให้เราหยุดคิด ...เมื่อเกิดวิกฤต เราต้องตั้งสติ ตาสว่าง และเริ่มประจักษ์ความจริงว่าเราประมาท
และเดินเลื้อย เผลอปล่อยให้สถานการณ์ล่วงเลย เกิดความเสียหาย จึงเริ่มแก้ไข คิดหาหนทางใหม่

3. **วิกฤตเป็นเครื่องทดสอบ ...**ว่าเราสามารถตั้งรับวิกฤตการณ์ได้ดีเพียงใด หนักแน่นพอที่จะรับมือได้ไหม เช่น ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ต้องผ่านการทดสอบสภาวะจิตใจโดยสม่ำเสมอ คือถ้ามีการกดปุ่มยิงปรมาณูในมือ ถ้าขาดสติหรือตื่นตระหนก อาจจะกดผิดกดถูก และอาจทำให้โลกพินาศภายในพริบตา

4. **วิกฤตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ...** ในเรื่องที่เป็นอดีตไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้

หากเกิดวิกฤตกับเราทุกคนจะทำอย่างไร?

1. **อธิษฐานกับพระเจ้า...** การอธิษฐานเป็นการสนทนากับพระเจ้า ขอบพระคุณ สรรเสริญ ยกย่อง รักพระองค์และขอความช่วยเหลือ สำหรับคนอื่นและตนเอง อาจเป็นเรื่องแปลกที่จะพูดกับพระเจ้าที่เราบางคนไม่รู้จัก พระเจ้าไม่สนใจว่าเราจะเห็นใคร เป็นอะไร แต่ขอให้สิ่งที่เราพูดกับพระเจ้าออกมาจากจิตใจ ความรู้สึกที่แท้จริง

การอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้สดชื่นและมีความสุขใจ ชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปในทางที่ดีขึ้น มุมมองดีกว่าเดิม มองในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ เพราะฉะนั้นการอธิษฐานจึงมีบทบาทมากที่จะนำเราใกล้ชิดพระเจ้าผู้ทรงรักและห่วงใยเราอย่างแท้จริง

****ข้อพระธรรมที่เกี่ยวกับอธิษฐาน ได้แก่ สดุดี 102: 17 ... พระองค์จะสนพระทัยในคำอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัว และจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานของเขา... พระธรรมฟิลิปปี 4:6-7 ... อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์และเยเรมีย์ 33: 3 ... จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเจ้าไม่รู้มันให้แก่เจ้า ...****

2. **ยึดพระวจนะไว้ให้มั่น...** คือการเชื่อวางใจในพระวจนะของพระเจ้า ความกระวนกระวายใจมิได้นำมาสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่การเชื่อวางใจในพระวจนะของพระเจ้าเป็นทางออกให้กับเรามีพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสดุดี 119: 24 และ 105 ว่า...บรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์ เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์...พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์...

คริสเตียนหลายล้านคนทุกยุคทุกสมัยได้พิสูจน์แล้วว่า การใช้และกระทำตามพระวจนะของพระเจ้า ทำให้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาเปลี่ยนแปลงไป ที่ประเทศเกาหลี มีสตรีผู้หนึ่งไปหาศิษยาภิบาล เพื่อขอให้อธิษฐานให้เธอซึ่งกำลังเป็นมะเร็ง และแพทย์บอกกับเธอว่า จะอยู่ได้ไม่นาน ศิษยาภิบาลขอให้เธอกลับบ้านไป และคัดข้อพระคัมภีร์อิสยาห์ 53: 5 ...ที่เราฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี... همینครั้ง เมื่อคัดแล้วให้อ่านออกเสียงทุกครั้ง ผู้หญิงคนนี้ก็กลับบ้านไปแล้วปฏิบัติตามที่ถูกแนะนำมาอย่างเคร่งครัด จนในที่สุดเธอกลับมาบอกศิษยาภิบาลว่าเธอได้ปฏิบัติตามแล้วทุกประการ ศิษยาภิบาลจึงถามว่า แล้วมะเร็งเป็นอย่างไร เธอตอบว่าลืมนี่ไปเลย คงหายแล้ว และเธอก็หายเป็นปกติจริงๆ

พระเจ้ามีหลายวิธีที่จะบำบัดเราให้คอยให้ความช่วยเหลือ ตัวอย่างของสตรีเกาหลีผู้นี้ พระเจ้าทรงนำเธอให้มาพบกับศิษยาภิบาล เชื่อและปฏิบัติตามจึงเกิดผล เมื่อเราจดจ่ออยู่กับพระวณะของพระเจ้าอย่างแน่วแน่ พระเจ้าจะนำความอัศจรรย์มาให้

3. พึ่งในฤทธิ์อำนาจพระนามของพระเยซู...เรามักวิตกกังวลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งเหล่านี้เป็นปัญหาจริงๆ แต่พระวณะของพระเจ้าเป็นทางออกที่ดีที่สุด

นิโคล เป็นชาวรัสเซีย ต้องรับผิดชอบดูแลฟาร์มซึ่งมีวัว 2000 ตัว ม้า 400 ตัว และอีกมากมาย มีการปลูกข้าวสาลี มะเขือเทศ สตรอเบอรี่ หลังจากโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ระเบิด หลายคนอพยพออกจากพื้นที่นั้น บางคนตกงาน นิโคลและภรรยาเป็นคริสเตียน เขานึกถึงคำเทศนา เรื่องการอวยพรผู้คนและสิ่งของในพระนามพระเยซู ดังนั้นเมื่อก่อนที่เขาจะไปรีดนมวัว เขาจะอวยพร ภรรยาและทุกอย่างที่อยู่ในฟาร์ม 3 วันต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขมาตรวจสอบหาปริมาณของกัมมันตภาพรังสี ปรากฏว่าไม่พบสารแม้สักชนิดเดียว เจ้าหน้าที่ตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและถามนิโคลว่า ทำอย่างไร เขาจึงตอบว่า เราอธิษฐานพระเจ้าให้ทำสิ่งเหล่านี้ นิโคลเรียนรู้ที่จะใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์และนำพระพรมาสู่ครอบครัวและเพื่อนบ้าน

ชายหนุ่มอีกคนที่เรียนรู้ที่จะใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและช่วยเพื่อนร่วมชาติ ได้รับการปลดปล่อย คือ ดาวิด เขาตัดสินใจสู้กับมนุษย์ยักษ์ ร่ำสูงใหญ่ โดยใช้เพียงสลิงและก้อนหิน ในพระธรรม 1 ซามูเอล 17: 45-47... แล้วดาวิดก็พูดกับคนฟีลิสเตียคนนั้นว่า "ท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบ ด้วยหอกและด้วยหอกซัด แต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอล ผู้ซึ่งท่านได้ทำทายนั่น ในวันนี้พระเจ้าจะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะประหารท่านและตัดศีรษะของท่านเสีย และในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟีลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่า เพื่อทั้งพิภพนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่งในอิสราเอล และชุมนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่าพระเจ้ามิได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอก เพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้า พระองค์จะทรงมอบท่านไว้ในมือของเราทั้งหลาย" ... และกิจการ 4:12... ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้า"...

อำนาจในพระนามนี้เพียงพระนามเดียวที่ช่วยเราให้รอดได้ พระเจ้าทรงทราบและเข้าใจว่าเรากำลังพบกับวิกฤตในเรื่องใด และทราบไปถึงความรู้สึกภายในด้วย ขอให้เราเพียงร้องขอจากพระองค์ พระองค์จะไม่ปล่อยให้เรายืนเพียงลำพัง ทอดทิ้งในยามที่เผชิญปัญหาเป็นแน่ เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะแม้ในเวลาที่เราจะสิ้นหวัง เพราะมีสิ่งดีๆข้างหน้าอีกมากมาย ขอแต่เพียงให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าและไว้วางใจในพระองค์ เพราะในพระธรรมสดุดี 130:1-2 กล่าวไว้ว่า... ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่ลึก ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงฟังเสียงของข้าพระองค์ ขอทรงเงี่ยพระโสต ฟังเสียงคำวิงวอนของข้าพระองค์.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

สรุปลำเทศนาโดย รุ่งนภา นิตยภูมิ (ครูงานศาสนกิจ)